



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง หย่า ขอใช้อำนาจปกครองบุตรเพียงผู้เดียว

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๑๔๐/๒๕๖๑

ด้วย นางสาวจุฬาลักษณ์หรือชุตินา เพ็ชรไทย โจทก์ อายุ ๒๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔/๒๕๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โจทก์ยื่นคำฟ้อง นายอดิเรก ราชสีห์ เป็นจำเลย ความว่า เดิมโจทก์ชื่อ “จุฬาลักษณ์” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “ชุตินา” โจทก์และจำเลยเป็นสามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย จดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ ณ สำนักทะเบียนอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โจทก์และจำเลยอยู่กินร่วมกันที่บ้านบิดาของโจทก์ ที่บ้านเลขที่ดังกล่าวข้างต้น มีบุตรร่วมกัน ๑ คน คือ เด็กชายศุภณัฐ เพ็ชรไทย ปัจจุบันอายุ ๙ ปี ในระหว่างอยู่กินด้วยกัน จำเลยไม่ให้การช่วยเหลือเลี้ยงดูครอบครัวแต่อย่างใด และลาออกจากงานที่ทำ จึงไม่มีรายได้มาจุนเจือครอบครัว ภาระทั้งหมดจึงตกแก่โจทก์เพียงผู้เดียว โจทก์ได้พยายามว่ากล่าวตักเตือนจำเลย แต่จำเลยไม่ฟังกลับคอยหาเรื่องทะเลาะกับโจทก์ตลอดมา ต่อมาจำเลยได้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเป็นความผิดอาญา กล่าวคือ จำเลยมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ซึ่งเป็นความผิดอาญาอย่างร้ายแรง โดยจำเลยถูกจับกุม และศาลจังหวัดธัญบุรีได้มีคำพิพากษาจำคุกจำเลย ๒ ปี ๙ เดือน และปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้กักขังแทนค่าปรับได้ไม่เกิน ๑ ปี ในคดีอาญานี้หมายเลขแดงที่ อ.๒๕๔๗/๒๕๖๐ ซึ่งคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว โดยจำเลยไม่ได้อุทธรณ์ฎีกา การที่จำเลยได้กระทำความผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงและต้องคำพิพากษาให้จำคุกเป็นเวลา ๒ ปี ๙ เดือน นั้น ทำให้โจทก์ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากหากยังคงเป็นสามีภริยากันอยู่ เนื่องจากจำเลยถูกจำคุกมาเป็นเวลาเกินกว่าหนึ่งปีแล้ว โจทก์ต้องรับภาระในการส่งเสียเลี้ยงดูบุตรโดยลำพัง และโจทก์ไม่สามารถทำนิติกรรมใดๆ ได้ หากยังคงเป็นสามีภริยากับจำเลยอยู่ ทำให้โจทก์ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก โจทก์ต้องการที่จะหย่าขาดกับจำเลยและใช้อำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว เนื่องจากบุตรชายซึ่งยังเป็นผู้เยาว์ก็มีเพียงโจทก์ที่คอยดูแลมาโดยตลอด และบุตรมีความผูกพันกับโจทก์มากกว่าจำเลย และโจทก์ประกอบอาชีพมั่นคงมีรายได้พอที่จะดูแลบุตรได้ ด้วยเหตุดังกล่าวโจทก์จึงยื่นคำฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้โจทก์และจำเลยหย่าขาดจากการเป็นสามีภริยากัน ให้โจทก์เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเด็กชายศุภณัฐ เพ็ชรไทย บุตรผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียว และให้จำเลยชดเชยค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนโจทก์ด้วย

ศาลนัดไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน/กำหนดวันนัดสืบพยานในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา กำหนดให้จำเลยยื่นคำให้การแก้ข้อหาแห่งคดี ภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ขออุทธรณ์คำฟ้องได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

(นายทศัญญา โสมกมล)

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

